

เดลินิวส์

ฉบับที่ 24,338 วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้า 23

Mind the Gap! (อบ)



Daniela Rajzman วิศวกรหญิงคนแรก
ของกูเกิลอิสราเอล (Google Israel)
ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Mind the Gap
(ดาวน์โหลด schedule.gracehopper.org)

เมื่อวันพุธที่แล้วผมชวนคุณผู้อ่านมารู้จักกับ "Mind the Gap" โครงการหนึ่งที่นำสนใจของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างกูเกิล (Google, Inc.) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ของโครงการที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างเพศและโอกาสในการทำงานเชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยโครงการนี้ถูกเปิดบริษัทให้เด็กผู้หญิงระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องทำงานของกูเกิลและจัดเวิร์กช็อปที่เอาวิศวกรและนักวิจัยตัวเป็น ๆ ของกูเกิลมาอธิบายการทำงานและเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เด็ก ๆ ฟังกันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ความต้องการของตลาดต่อตำแหน่งงานด้านนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์นี้ว่าไปแล้วก็เป็นผลพวงหนึ่งจากกระแสสตาร์ทอัพที่ร้อน เพราะถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพก็มักหมายถึงการสร้างอะไรใหม่ ๆ ชนิดสังคตมาเฉพาะเป็นพิเศษ ไม่ใช่การเอาบัสลอกสำเร็จรูปมากัดคลอก ตัดแปะ และปรับแต่งภายนอกเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งลักษณะนี้แน่นอนครับว่าจะสร้างได้ต้องมีนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ที่มีฝีมือฉมังพอตัว แต่ในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาดันคำรับของสตาร์ทอัพกำลังกังวลกันว่าความรุ่งโรจน์



Mind the Gap ของ Google Japan ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

ของสตาร์ทอัพกำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ฟองสบู่แตกในไม่ช้า

ฝั่งไทยเราผมเชื่อว่าเหตุการณ์ฟองสบู่สตาร์ทอัพแตกคงยังไม่เกิดในเร็ววันนี้แน่ครับ เพราะวงการสตาร์ทอัพไทยเราเพิ่งจะเริ่มร้อนแรง ตอนนี้อาจจะต้องการเข้าสู่ตลาดสตาร์ทอัพนั้นมีมาก ไอเดียของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีมากมาย แต่ปัญหาคือสตาร์ทอัพและว่าที่สตาร์ทอัพแต่ละแห่งกลับหา "คนลงมือทำ" หรือหานักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ที่เก่งพอจะมาสร้างผลิตภัณฑ์ตามฝันของพวกเขาไม่ค่อยได้เลย

สำหรับไทยเราคงต้องเรียกว่าตอนนี้ และมีมหัศจรรย์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็น
ฟองสบู่มันยังไม่ทันจะได้เกิดเลยครับ จริงอยู่ จำนวนมาก แต่ก็ความจริงอีกว่าในบรรดา
ว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยไทยเราผลิตบัณฑิต คนที่จบมานั้นมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่เลือก



โครงสร้าง Mind the (Digital Skills) Gap ของจกท
ภาพจาก (www.slideshare.net)

จะทำงานด้านเทคนิคและการพัฒนานี้คือ และ
ในบรรดาคนที่เลือกทำต่อถ้านับจำนวนที่มี
ความสามารถพอจะผลิตผลิตภัณฑ์หรือสร้าง
แอปเจ๋ง ๆ ได้เหมือนสตาร์ท
อัพในต่างประเทศด้วยก็ยังมี
น้อยเข้าไปใหญ่ พูดได้ว่าไทย
เราก็ไม่ต่างกับสิงคโปร์หรือ
อเมริกานะครับ คือ ความ
ต้องการของตลาดสูง มีคน
อยากสร้างโน่นสร้างนี่เยอะ
แยะ แต่ประเทศกลับไม่
สามารถผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถเพียงพอมา
ป้อนตลาดได้ทัน

**จากปัญหาขาดแคลน
คนทำงานเชิงเทคนิคที่กำลัง
เป็นประเด็นอยู่ทั่วโลกนี้ ผมขอเป็นคนหนึ่ง
ครับที่ยกมือเห็นด้วยกับโครงการ Mind the
Gap ของจกท เพราะผมเชื่อว่าพลังและ
ศักยภาพที่แท้จริงของเพศหญิงคือสิ่งที่จะ
สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว ถ้าเรา
เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถได้เข้า
มาจับบทบาทและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็ม
ที่โดยไม่ถูกรอบของสังคม ขนบ หรือ
กรอบอย่างอื่นปิดกั้นไว้**

ผมเชื่อว่าผู้หญิงที่มีจำนวนเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศเรานี่ละ
ครับที่จะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนพาให้
เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังชะลอตัว
สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ ถ้ากระดกได้
และไปต่อได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ อย่างที่ทุก
รัฐบาลต้องการ.

พศ.ดร.ชุตินันต์ เกดวิบูลย์เวช
สถาบันนวัตกรรมและบริการศาสตร์ (นิต)
chutisant.ker@nida.ac.th